

ที่ ปณท ปช.๗ (๗๕๐๐๐) / ๑๕๓๑

ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดสมุทรสาคร

๒๒/๒ หมู่ ๖ ตำบลคอกกระบือ

อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ๗๕๐๐๐

๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง สิ่งของฝากส่งถึงผู้รับในพื้นที่ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดสมุทรสาคร อาจล่าช้ากว่าปกติ

เรียน นายกองคํการบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ตามที่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โดยที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดสมุทรสาคร ตรวจพบเจ้าหน้าที่ติดเชื้อ COVID-19 และมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดจำเป็นต้องกักตัวตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด ส่งผลให้สิ่งของที่ฝากส่งถึงผู้รับในพื้นที่ ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดสมุทรสาคร ประเภทบริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) อาจล่าช้ากว่าปกติ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นมานั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่ที่รับผิดชอบของที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดสมุทรสาคร มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นและตรวจพบเจ้าหน้าที่ติดเชื้อฯ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น จึงส่งผลให้บริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ที่ล่าช้ากว่าปกติยังไม่สามารถคลี่คลายสถานการณ์ได้

ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดสมุทรสาคร จึงขอภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ



(นายชินกร คุ่มกล้า)

ผู้ช่วยหัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดสมุทรสาคร

รักษาการหัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดสมุทรสาคร

แผนกธุรการ

โทร.๐๓๔-๔๙๔๓๒๑ ต่อ ๑๐๑



ไปรษณีย์ไทย
THAILAND POST

ประกาศ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
เรื่อง สิ่งของฝากส่งถึงผู้รับในพื้นที่ ที่ทำการไปรษณีย์สมุทรสาคร (รหัสไปรษณีย์ 74000) อาจล่าช้ากว่าปกติ

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบว่า มีการตรวจพบเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ปฏิบัติงาน ณ ที่ทำการไปรษณีย์สมุทรสาคร ติดเชื้อ COVID-19 และมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดจำเป็นต้องกักตัวตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด ส่งผลให้สิ่งของที่ฝากส่งถึงผู้รับในพื้นที่ ที่ทำการไปรษณีย์สมุทรสาคร (รหัสไปรษณีย์ 74000) ประเภทบริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) อาจล่าช้ากว่าปกติ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถสอบถาม/ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมผ่านช่องทาง Facebook : บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และ THP Contact Center 1545 วันทำการระหว่างเวลา 8.00 น. - 18.00 น. วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดตามประเพณี ระหว่างเวลา 9.00 น. - 17.00 น.

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2564

ไปรษณีย์ไทย
THAILAND POST

(นายมีโชค คาน เดโช)

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ด้านปฏิบัติการภูมิภาค 1)

รักษาการแทน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ด้านปฏิบัติการระบบไปรษณีย์)

ทำการแทน กรรมการผู้จัดการใหญ่

(Handwritten signature)

101